

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HÒN ĐẤT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 59 /UBND-VP

Hòn Đất, ngày 30 tháng 01 năm 2020

V/v tăng cường phòng,  
chống dịch bệnh viêm đường  
hô hấp cấp do chủng mới của  
vi rút Corona gây ra

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

**HÒA TỘC**

Ngày 23 tháng 01 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 121/CD-TTg về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Theo Công điện, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi rút Corona biến chứng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần, hoặc nước bọt.

Đến 17 giờ 30 ngày 30/1, số người mắc vi rút Corona trên thế giới là hơn 7.822 trường hợp, trong đó 170 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam, số người nhiễm vi rút Corona là 5 trường hợp, trong đó 2 công dân Trung Quốc (1 người đã khỏi) và 3 công dân Việt Nam nhiễm bệnh - đều là người từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về.

Trong những ngày giáp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lượng khách du lịch của Trung Quốc đến Việt Nam qua Cảng hàng không Phú Quốc và Rạch Giá trung bình hơn 1000 người mỗi ngày.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn và phòng, chống dịch bệnh lây lan vào huyện; đồng thời, thực hiện tốt Công điện số 121/CD-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 99/UBND-VHXXH, ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang; Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung tăng cường thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị Trung tâm Y tế triển khai công tác phòng, chống dịch. Phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường hoạt động tuyên truyền, giám sát, phát hiện và chuẩn bị tốt các phương án, các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, phòng hộ cá nhân... để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, cơ chế lây bệnh, mức độ nguy hiểm, các biện pháp phòng chống cho Đài Truyền thanh tuyên truyền, đưa tin kịp thời về tình hình dịch bệnh.

2. Công an huyện phối hợp với Trung tâm Y tế tăng cường công tác giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe đối với người nhập cảnh đến lưu trú trên địa bàn huyện

